



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 thành công tốt đẹp



Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên các đơn vị tham gia diễn tập.

Sau 4 tháng chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và gần 3 ngày tiến hành các nội dung diễn tập và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sáng ngày 4/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 tổ chức lễ bế mạc. Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người,

phương tiện, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT. Thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về đường lối quân sự của Đảng, đánh giá thực trạng tiềm lực KVPT, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT - THANH TÂM

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH Nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Chiều ngày 4/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh trong tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.

Trong tháng 9, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường,

ban hành 12 nghị quyết, chỉ đạo các ban liên quan tổ chức các cuộc giám sát theo đúng kế hoạch đề ra; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân theo lịch của tỉnh và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Cũng trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(Xem tiếp trang 3)
THU HIỀN

► Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội thu chùa Keo

Chiều ngày 4/10, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội thu chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) năm 2019. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Vũ Thư.

Lễ hội thu chùa Keo diễn ra từ ngày 10 - 15/9 âm lịch theo nghi thức truyền thống có tế lễ, rước kiệu Đức Thánh và các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian. Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 8 tiểu ban gồm: khánh tiết và tuyên truyền, nội dung, tài chính, giám sát và 814, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường và lễ tân. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho lễ hội diễn ra đúng tiến độ và cơ bản hoàn tất.

Sau khi kiểm tra thực tế từng khu vực phục vụ lễ hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội diễn ra nghiêm túc, chu đáo; kế hoạch được xây dựng chi tiết với nhiều hoạt động phong phú, giàu bản sắc dân tộc. Để lễ hội diễn ra thành công, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức lễ hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội để tôn vinh nét đặc sắc của di tích và lễ hội chùa Keo tới đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, cần đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội, bảo đảm trật tự giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau lễ hội. Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động đánh bạc, chèo kéo du khách mua hàng và bán hàng kém chất lượng.

ĐẶNG ANH

► Báo Thái Bình đạt giải ba giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam 2018 - 2019



Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019), sáng ngày 4/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam 2018 - 2019 tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác phẩm, tác giả đạt giải. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ngành trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam 2018 - 2019 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, tổ chức. Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 tác phẩm gửi đến dự thi. Qua các vòng chấm điểm và thảo luận kỹ lưỡng từng tác phẩm lọt vào vòng chung khảo,

(Xem tiếp trang 3)
PHAN ANH - HÀ THANH

► 1.500 học sinh tham gia cuộc thi "Cùng Đức Việt & Miwon thấp sáng những ngôi sao buổi sớm"

Sáng ngày 4/10, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Thái Bình) diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi toàn quốc "Cùng Đức Việt & Miwon thấp sáng những ngôi sao buổi sớm" lần thứ V, năm 2019 với sự tham gia và cổ vũ của 1.500 học sinh. Cuộc thi do NXB Dân Trí, Phòng Ca nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt, Công ty TNHH Miwon Việt Nam phối hợp tổ chức.

Vòng sơ khảo cuộc thi có sự tham gia của 3 đội: Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Vũ Phúc. Các đội tham gia các tiết mục văn nghệ thuộc các thể loại: hát, múa, nhảy aerobic, khiêu vũ thể thao... ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, mái trường và thầy cô, bạn bè...

Năm nay là năm thứ năm cuộc thi "Cùng Đức Việt & Miwon thấp sáng những ngôi sao buổi sớm"

(Xem tiếp trang 3)
LAN ANH

NGÀNH THUẾ

Dồn sức về đích

(Xem trang 2)



Năm 2019, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP phấn đấu nộp hơn 240 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách.

Ảnh: KHẮC DUẤN

THỊ TRẤN THANH NÊ

Bảo vệ hành lang an toàn giao thông

(Xem trang 3)

► 9 tháng, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 28.870 lao động

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và liên hệ với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 28.870 người (đạt 86,2% kế hoạch năm, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó giải quyết việc làm tại địa phương 21.230 người, đi làm việc tại tỉnh ngoài 4.820 người và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 2.820 người. Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giới thiệu 9 doanh nghiệp có chức năng về tuyển chọn lao động, đào tạo và cung ứng cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Cấp giấy phép lao động cho 191 lao động là người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

► VŨ THƯ Khánh thành mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo

Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sáng ngày 4/10, Hội LHPN huyện Vũ Thư tổ chức lễ khánh thành mái ấm tình thương tặng chị Phan Thị Hạ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Thượng Hộ Nam, xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Chị Hạ và chồng đều sức khỏe yếu, kinh tế gia đình khó khăn, nhiều năm qua ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Được Hội LHPN huyện Vũ Thư hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ ngày công, kinh phí của họ hàng, bà con lối xóm, gia đình chị đã đầu tư xây dựng ngôi nhà mái bằng kiên cố để ổn định chỗ ở và sinh hoạt.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Huyện ủy, Hội LHPN huyện Vũ Thư và địa phương đã trao quà, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chị Phan Thị Hạ. Đây là ngôi nhà thứ 9 được hỗ trợ xây dựng từ quỹ "Mái ấm tình thương" của Hội LHPN huyện Vũ Thư từ năm 2016 đến nay. Quỹ được xây dựng từ sự đóng góp, ủng hộ của hội viên, phụ nữ toàn huyện và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Việc làm thiết thực này đã tạo động lực giúp các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn huyện vươn lên ổn định cuộc sống.

QUỲNH LƯU